

Số:126/KH-UBND

Hương Khê, ngày 20 tháng 11 năm 2019

KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện Quyết định số 1270/QĐ-TTg ngày 03/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP về công tác phòng chống thiên tai

Thực hiện Kế hoạch số 366/KH-UBND ngày 28/10/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Triển khai thực hiện Quyết định số 1270/QĐ-TTg ngày 03/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP về công tác phòng chống thiên tai, Ủy ban nhân dân huyện ban hành Kế hoạch thực hiện, như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Đảm bảo triển khai kịp thời Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 18/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng, chống thiên tai; Quyết định số 1270/QĐ-TTg ngày 03/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 18/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng chống thiên tai; Kế hoạch số 273/KH-UBND ngày 20/8/2018 của UBND tỉnh về việc triển khai Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 18/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn, sản phẩm dự kiến hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong việc tổ chức thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 18/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch 273/KH-UBND ngày 20/8/2018 của UBND tỉnh.

3. Đảm bảo phối hợp chặt chẽ giữa các phòng, ngành, địa phương; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

4. Xác định nguồn lực để thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong Nghị quyết theo từng giai đoạn, đảm bảo các nhiệm vụ cấp bách phòng, chống thiên tai phù hợp với khả năng cân đối, huy động nguồn lực.

II. Nội dung kế hoạch

1. Kiện toàn tổ chức bộ máy phòng, chống thiên tai -TKCN các cấp theo hướng chuyên nghiệp, hiệu lực, hiệu quả trên cơ sở sắp xếp lại bộ máy tổ chức hiện có.

2. Đầu tư hiện đại hóa cơ sở vật chất, trang thiết bị, công cụ hỗ trợ; đào tạo, tập huấn nâng cao kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ nhằm nâng cao năng lực tham mưu trong công tác phòng, chống thiên tai -TKCN.

3. Xây dựng, tu bổ, nâng cấp, nâng cao sức chống chịu của cơ sở hạ tầng phòng, chống thiên tai, công trình liên quan đến phòng, chống thiên tai.

4. Nâng cao nhận thức của các cấp chính quyền và cộng đồng trong phòng, chống thiên tai -TKCN; thông tin, truyền thông và đào tạo kỹ năng

phòng, chống thiên tai -TKCN.

5. Kiểm soát an toàn trước thiên tai; lập và rà soát kế hoạch, quy hoạch đảm bảo yêu cầu về phòng, chống thiên tai -TKCN.

6. Nâng cao năng lực ứng phó tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ trong thiên tai.

(Chi tiết như Phụ lục kèm theo)

III. Kinh phí thực hiện

Ngân sách nhà nước các cấp và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật. Hàng năm giao Phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì, phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan, đơn vị có liên quan, trên cơ sở kế hoạch của các địa phương, đơn vị, tham mưu bố trí kinh phí sự nghiệp trong dự toán ngân sách để thực hiện kế hoạch.

IV. Tổ chức thực hiện

Các Phòng, ngành, UBND các xã, thị trấn và các đơn vị liên quan căn cứ nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này tập trung quán triệt chỉ đạo xây dựng Kế hoạch thực hiện và dự trù kinh phí đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Giao Ban Chỉ huy PCTT và TKCN huyện (Cơ quan Thường trực là Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp, báo cáo UBND huyện theo quy định.

Quá trình thực hiện nếu gặp vướng mắc, khó khăn, cần sửa đổi, bổ sung kế hoạch, các cơ quan đơn vị báo cáo UBND huyện, qua phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để bổ cứu, chỉ đạo./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh;
- Sở NN&PTNT;
- Ban Chỉ huy PCTT tỉnh; (Để báo cáo)
- TT Huyện uỷ ;
- TT HĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Thành viên BCH PCTT&TKCN huyện
- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT, NN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Phan Kỳ

PHỤ LỤC
CÁC NHIỆM VỤ, CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN
(Kèm theo Kế hoạch 126 /KH-UBND ngày 20/11/2019 của UBND huyện)

TT	Nhiệm vụ cụ thể	Đơn vị chủ trì tổ chức thực hiện	Sản phẩm	Thời gian hoàn thành
1	Rà soát Kế hoạch phòng, chống thiên tai giai đoạn 2019-2020; xây dựng kế hoạch phòng, chống thiên tai giai đoạn 2021-2025	Các phòng, ban, ngành và UBND các xã, thị trấn	Các kế hoạch	Rà soát hàng năm
2	Phương án ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai; phương án ứng phó với bão mạnh, siêu bão, lũ lớn, đảm bảo an toàn công trình phòng chống thiên tai	Các phòng, ban, ngành và UBND các xã, thị trấn	Phương án ứng phó	Rà soát hàng năm
3	Triển khai kế hoạch thu, chi Quỹ Phòng, chống thiên tai	Phòng Tài chính – Kế hoạch và các phòng, ban, ngành, cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn		Thường xuyên
4	Lồng ghép phòng, chống thiên tai vào quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội	Các phòng, ban, ngành, cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn		Thường xuyên
5	Xây dựng lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai cấp xã với lực lượng dân quân tự vệ làm nòng cốt	Văn phòng Thường trực BCH PCTT và TKCN huyện và các địa phương	Lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai được thành lập	2019 - 2020

TT	Nhiệm vụ cụ thể	Đơn vị chủ trì tổ chức thực hiện	Sản phẩm	Thời gian hoàn thành
6	Mua sắm trang thiết bị, vật tư, phương tiện chuyên dùng phục vụ công tác phòng, chống thiên tai	Văn phòng Thường trực BCH PCTT và TKCN huyện; các phòng, ngành liên quan và các địa phương	Trang thiết bị, vật tư, phương tiện phục vụ công tác phòng chống thiên tai	Hàng năm
7	Xây dựng cơ sở dữ liệu, công cụ hỗ trợ; kết nối trực tuyến với cơ quan phòng, chống thiên tai trung ương và các cấp địa phương theo thời gian thực	Các phòng, ngành liên quan; Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện	Cơ sở dữ liệu; Công cụ hỗ trợ; kết nối trực tuyến với cơ quan phòng chống thiên tai trung ương và các cấp địa phương	2020-2022
8	Đào tạo, nâng cao năng lực đội ngũ làm công tác phòng, chống thiên tai các cấp	Cơ quan thường trực Ban chỉ huy PCTT&TKCN các cấp	Tài liệu; Hội nghị, hội thảo, tập huấn; các khóa đào tạo	Hàng năm
9	Cập nhật tự động dữ liệu thông tin vận hành hồ chứa.	Các phòng, ngành liên quan phối hợp với các địa phương	Hệ thống cơ sở dữ liệu	2019 - 2025
10	Di dời, bố trí lại dân cư vùng thường xuyên bị thiên tai, tập trung ưu tiên vùng nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất	Các phòng: Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế - Hạ tầng, NN và PTNT phối hợp với các địa phương	Dân cư được bố trí, di dời	2019 - 2025
11	Đề xuất công trình Phòng, chống sạt lở bờ sông	Phòng Nông nghiệp và PTNT, các phòng, ngành liên quan;	Công trình phòng, chống sạt lở	2020 - 2025

TT	Nhiệm vụ cụ thể	Đơn vị chủ trì tổ chức thực hiện	Sản phẩm	Thời gian hoàn thành
		UBND các xã		
12	Cắm mốc hành lang thoát lũ cho các tuyến sông chính	Các phòng, ngành và địa phương liên quan	Hệ thống mốc	2019 - 2025
13	Sửa chữa, nâng cấp, đảm bảo an toàn hồ chứa, công trình thủy lợi	Phòng Nông nghiệp và PTNT, Tài chính - Kế hoạch; UBND các xã, thị trấn	Hồ chứa được sửa chữa, nâng cấp	Hàng năm
14	Xây dựng, nâng cấp nhà ở phòng, chống thiên tai	Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Lao động Thương binh và xã hội, phối hợp với Phòng Nông nghiệp và PTNT và các địa phương	Hỗ trợ các hộ nghèo xây dựng, nâng cấp nhà ở	2019 - 2025
15	Lắp đặt thiết bị cảnh báo ở các khu vực thường xuyên bị ngập sâu (ngầm tràn, khu vực trũng thấp...)	Các phòng, ngành liên quan và địa phương	Hệ thống cảnh báo	2019 - 2025
16	Tổ chức đào tạo tập huấn về công tác phòng, chống thiên tai cho cộng đồng tại vùng thường xuyên bị thiên tai	Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, phối hợp với các cơ quan, địa phương	Tài liệu, ấn phẩm tuyên truyền; lớp đào tạo, tập huấn	Theo kế hoạch
17	Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng chống thiên tai	Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân cấp xã	Các hội nghị, hội thảo, lớp tập huấn; tài liệu;	Theo kế hoạch
18	Tổ chức diễn tập phòng, chống thiên tai và tìm kiếm	Ban Chỉ huy Quân sự	Diễn tập PCTT	Theo kế hoạch

TT	Nhiệm vụ cụ thể	Đơn vị chủ trì tổ chức thực hiện	Sản phẩm	Thời gian hoàn thành
	cứu nạn	huyện và các phòng, ngành liên quan và các địa phương		
19	Chuyển đổi giống cây trồng vật nuôi, ứng dụng KHCN trong sản xuất nông nghiệp phù hợp với thiên tai từng vùng miền	Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các địa phương		Hàng năm
20	Trồng, bảo vệ và phục hồi rừng phòng hộ đầu nguồn	Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các địa phương liên quan		Hàng năm
21	Tổ chức cấm biển cảnh báo tại các khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở	Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn		Hàng năm

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HƯƠNG KHÊ